

**PHẠM MINH TIẾN**

# Tâm, đức với nghề

■ CAO BÁ KHOÁT  
Tự Tân, Vũ Thư

Tôi đến thăm đúng lúc Minh Tiến đang sửa kịch bản chương trình lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Ở đất Thái Bình, nhắc đến tên Minh Tiến là giới am tường nghệ thuật đều biết đây là người phụ nữ đa tài, năng động, có tâm, có đức với nghề, nhất là nghệ thuật chèo truyền thống.

Sinh ra và lớn lên ở làng La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, vừa học xong lớp 12 thì gặp dịp đoàn chèo trung ương tuyển diễn viên. Tuyển lựa trong hàng nghìn thí sinh, đoàn chỉ chọn được một người, đó là Minh Tiến. Nhưng rất tiếc, bà mẹ Minh Tiến nhất định không cho con gái đi công tác xa nhà. Bà chỉ bằng lòng cho Minh Tiến vào đội thông tin lưu động huyện. Bằng năng lực sẵn có của bản thân, từ một đội viên tuyên truyền văn nghệ, Tiến được đề bạt làm đội trưởng đội thông tin lưu động, sau đó là Phó phòng Văn hóa thông tin, rồi Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Vũ Thư. Chính Minh Tiến đã mạnh dạn yêu cầu chủ tịch huyện không cho đầu thầu nhà văn hóa, để giữ đội ngũ những người hát chèo nổi danh của huyện. Bằng quyết tâm rất cao, Minh Tiến đã xin Cục Biểu diễn nghệ thuật cho đăng cai liên hoan nghệ thuật các đoàn chèo chuyên nghiệp toàn quốc tại Vũ Thư. Tên tuổi của Tiến gắn liền với các hoạt động nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Qua 35 năm công tác Minh Tiến đã có bề dày kinh



nghiệm và bề dày thành tích, nhiều năm là chiến sĩ thi đua, được tặng thưởng nhiều huy chương, kỷ niệm chương.

Đầu năm 2010, Phạm Minh Tiến đủ tuổi nghỉ hưu, trước khi nghỉ, Minh Tiến đã hoàn thành xuất sắc việc tổ chức chương trình liên hoan văn hóa dân gian toàn huyện tại Hồng Lý, để lại tiếng vang cho ngành văn hóa. Về hưu, Minh Tiến cùng chồng là Thượng tá Nguyễn Trung Tuyên chăm lo công việc gia đình, nuôi dạy hai con gái trưởng thành và vẫn tiếp tục cùng những người yêu nghề giữ lửa cho nghệ thuật chèo truyền thống. Minh Tiến thành lập câu lạc bộ nghệ thuật dân gian, bố trí phòng tập ngay tại gia đình, mua sắm nhiều trang phục, đạo cụ, đồ dùng phục vụ biểu diễn nghệ thuật. Cái tâm, cái đức của Minh Tiến thể hiện ở câu nói: “Không bao giờ tôi để đồng tiền lấn át niềm đam mê nghệ thuật và đạo đức cao đẹp của người nghệ sĩ”. Rất nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đến tận nhà, mời Minh Tiến đến giúp họ viết kịch bản, dàn dựng chương trình tham gia hội thi, hội diễn. Thế là tuy đã nghỉ hưu nhưng Minh Tiến còn bận mãi, vất vả hơn khi còn công tác. Bỏ công sức, bỏ tiền túi ra mua sắm các trang thiết bị, chỉ để cho các đội văn nghệ mượn, không hề đòi hỏi thù lao kinh phí, song chất lượng công việc và hiệu quả các chương trình đều đạt rất cao. Ngay sau ngày được nghỉ hưu, Minh Tiến đã giúp cho xã Minh Quang tổ chức thành công liên hoan văn nghệ “Đền ơn đáp nghĩa”. Lãnh đạo tỉnh, huyện và các xã bạn đến tham dự, đánh giá rất tốt. Minh Tiến giúp Trường Cao đẳng nghệ số 19 -

Bộ Quốc phòng dàn dựng một chương trình văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm thành lập Trường, chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại xã Thụy Quỳnh, tuyên truyền về đề tài dân số tại Thái Thụy và Tiên Hải, tuyên truyền về công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng, chống tác hại của thuốc lá, dựng tiểu phẩm “Vì một môi trường không khói thuốc” tham gia hội diễn văn nghệ khu vực ở Ninh Bình, đạt giải xuất sắc. Giúp Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư chương trình tham gia hội diễn do Sở Y tế Thái Bình tổ chức, đạt giải nhất. Mới đây, Phạm Minh Tiến giúp Bộ CHQS tỉnh dàn dựng một chương trình tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi Quân khu 3 đạt giải nhì. Giúp các nữ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chương trình tham gia hội thi cán bộ phụ nữ giỏi toàn quốc, đạt giải xuất sắc. Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 giao nhiệm vụ thay mặt Quân khu tham gia hội thi hát ru và hát dân ca tại Bắc Ninh, tiết mục do Minh Tiến sáng tác và dàn dựng đạt giải nhất. Phạm Minh Tiến còn giúp các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an Thái Bình, Bảo hiểm xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng tham gia các hội thi, hội diễn đều đạt giải cao. Tác phẩm “Thắm tình biển bạc, rừng xanh” do Minh Tiến viết kịch bản và dàn dựng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia liên hoan văn nghệ tại Điện Biên, đạt giải xuất sắc. Nổi bật nhất đối với Minh Tiến là các kịch bản, các chương trình dàn dựng cho 5 kỳ đại hội thể dục thể thao huyện Vũ Thư và các màn sử thi lễ đón danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang ở các xã Hiệp Hòa, Duy Nhất, các chương trình sân chơi văn hóa làng, các lễ kỷ niệm ngày thành lập của Trường THCS Duy Nhất, Vũ Hội, Hòa Bình... Tất cả đều được đánh giá cao và đều thể hiện bằng tấm lòng từ thiện của người đảng viên mẫu mực. Nhiều người làm từ thiện bằng tiền quyền góp của các nhà hảo tâm, riêng Minh Tiến làm từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng sự sáng tạo, bằng công lao động nghệ thuật của chính bản thân mình. Minh Tiến làm nghệ thuật không vì đồng tiền mà vì cái tâm, cái đức của người nghệ sĩ, người đảng viên.

**Nói đến văn hóa Vũ Thư là người ta nhắc đến tên Minh Tiến. Không riêng lãnh đạo và nhân dân Vũ Thư mà nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện bạn và anh chị em đồng nghiệp đều công nhận Phạm Minh Tiến có khả năng làm giỏi rất nhiều việc, giỏi quản lý nghiệp vụ, giỏi sáng tác kịch bản, đạo diễn và diễn xuất cũng xuất sắc không kém diễn viên chuyên nghiệp.**

## Bến xưa

■ LAI TÂY DƯƠNG  
Thành phố Thái Bình



*Lang thang tìm lại bến xưa  
Ngày tôi chưa vợ, em chưa có chồng  
Để tôi sáng ngóng, chiều trông  
Ngày ngày em gánh dòng sông về nhà  
Đôi bờ cỏ muốt phù sa  
Sông muôn thuở hát tình ca nửa chừng  
Tưởng rằng neo đậu bến chung  
Nào ngờ con nhện đem mừng đến chằng  
To hồng lồi hện trăm năm  
Vầng trăng sáng hết đêm rằm thì thôi  
Bao nhiêu là cuộc lở bồi  
Chỉ thương con sóng suốt đời tìm nhau  
Giờ này em ở nơi đâu  
Cỏ may vẫn nổi chỉ khâu áo trời.*

## Hồn quê

■ NGUYỄN TƯỜNG THUẬT  
Thụy Văn, Thái Thụy

*Ta về gặp lại ngày xưa  
Đâu trần chang nắng giữa trưa thả diều  
Ta về bạn với tre pheo  
Nghe bìm bịp gọi trong chiều đổ mưa  
Lặng nghe tiếng sóng vỗ bờ  
Cỏ may nở tím dọc bờ sông xanh...*

*Tòng quân từ thuở chiến tranh  
Lên rừng rồi ở thị thành bấy lâu  
Bây giờ tóc trắng mái đầu  
Nhớ quê, thêm bát canh rau tập tàng...*

*Về quê đi giữa đường làng  
Thơm mùi khói bếp lam loang khắp chiều  
Đình làng ngói phủ xanh rêu  
Bạn chân trâu thuở buồng diều đã thua  
Nghe như vắng tiếng chuông chùa  
Thoảng trong tiếng lá rụng thua khê khàng...*

*Chiều nay về lại với làng  
Nghe hồn quê kiếng nhập sang hồn mình.*

# Kinh ngư DỆT BIỂN

■ QUANG VIỆN

Trong điều kiện chiến tranh vô cùng gian khổ, ác liệt và thiếu thốn, với sự sáng tạo tài tình của quân đội ta, vận dụng nhiều cách thức đi biển linh hoạt, kết hợp cả yếu tố vừa công khai vừa bí mật để có thể vận chuyển vũ khí, hàng hóa một cách an toàn, hiệu quả nhằm chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam, Thượng sĩ **Đỗ Trọng Lạng**, quê làng Lại Xá, xã Minh Lăng, huyện Vũ Thư là 1 trong 30 chiến sĩ công binh đầu tiên người Thái Bình thuộc Trung đoàn 15, Lữ đoàn 330 được chọn giao nhiệm vụ đặc biệt: tham gia xây dựng đoàn tàu không số, dệt nên con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển.

Kể từ tháng 10/1961 đến nay, 56 năm qua đi, ký ức về những chuyến tàu không số lướt sóng đại dương vận chuyển vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần lạc quan, nung nấu một lý tưởng cao đẹp, một niềm tin chắc chắn và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn rọi sáng trong tim những cựu chiến binh Lữ đoàn 125 hải quân. Nay đã 85 tuổi đời, 55 năm tuổi đảng, cựu chiến binh, thương binh **Đỗ Trọng Lạng** vẫn không thể quên được cảm xúc khi cầm trong tay quyết định phục viên trở về gia đình năm 1980 sau 20 năm phục vụ trong quân ngũ. Niềm vui đoàn tụ gia đình không ngăn nổi những giọt nước mắt xót xa, thương cảm cho những đồng đội thân yêu, gắn bó máu thịt cùng ông xây dựng đoàn tàu không số đã nằm lại mãi mãi giữa lòng biển bao la.

So với anh em ở đơn vị mới, ông Lạng là người "cứng tuổi" nên được coi như anh cả. Nhận quyết định chuyển từ lính công binh sang lính hải quân làm nhiệm vụ đặc biệt xây dựng đoàn tàu không số là vinh dự lớn, ông Lạng được thưởng 15 ngày phép. Ông khoác ba lô về thăm gia đình trước lúc nhận nhiệm vụ mới trong lòng tràn ngập niềm vui, bước chân chộn rộn. Vui vì được cấp trên tin nhiệm, vui vì được thỏa nguyện ước đi đánh giặc cứu nước nhưng cũng không khỏi "áy náy" khi phải nói dối gia đình được đi học nước ngoài mà không thể nói ra điều hết sức thiêng liêng ông và đồng đội của ông đã thể dưới cờ Tổ quốc sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng xây dựng và bảo vệ đoàn tàu không số, xây dựng đường Hồ Chí Minh trên biển giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho gia đình biết được. Nhận nhiệm vụ đặc biệt là đồng nghĩa với sự hy sinh. Chia tay, ôm người vợ tảo tần và con trai bé bỏng vào lòng, tạm biệt làng quê ông Lạng giấu nước mắt vào tim và không hề nghĩ mình lại may mắn có ngày trở về. Cũng bởi cuộc chiến vô



Cựu chiến binh **Đỗ Trọng Lạng** bên bức ảnh tàu 235 thuộc đoàn tàu không số huyền thoại.

cùng ác liệt, đồng bào miền Nam ruột thịt đang phải chịu nhiều đau thương. Tiếng thét căm hờn của đồng bào miền Nam khi giặc đế quốc Mỹ thi hành Luật 10/59 lê máy chém đàn áp phong trào cách mạng, máu của đồng bào ta tiếp tục đổ hối thúc các chiến sĩ đoàn tàu không số quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì miền Nam ruột thịt. Ông Lạng hồi tưởng: Trở lại đơn vị phía Nam, ông cùng đồng đội được đưa ra miền Bắc, đóng quân ở Đô Sơn (Hải Phòng). Ban ngày các ông luyện tập thể lực, ban đêm các ông vận chuyển vũ khí, hàng hóa xuống tàu. Kể đến đây ánh mắt ông Lạng sáng lên, ông kể tiếp: Những thùng đạn nặng ngót "trăm ký" bình thường phải hai người khiêng nhưng không hiểu sao lúc ấy khỏe thế, cứ đặt lên vai vác chạy phăng phăng lên tàu. Nhưng rồi, những chuyến tàu nhận nhiệm vụ liên tục rời bến bí mật hòa vào đại dương bao la khiến cho lượng hàng vận chuyển lên tàu ngày càng gấp và nhiều hơn, các chiến sĩ "bốc vác" sức khỏe đuối dần. Ông Lạng suy nghĩ,

bến cảng của đoàn tàu không số chỉ là những trụ cọc bê tông được nguy trang khéo léo nhằm tránh máy bay Mỹ phát hiện ném bom, cầu cảng là những ván gỗ ghép từ bờ lên mạn tàu khiến cho việc khuôn vác hàng hóa ngược lên khoang tàu rất khó khăn. Khuya về, không ngủ, ông cặm cùi cắt mảnh bìa cát tông rồi lấy com dán thành hình cầu trượt dùng làm dây chuyển vận chuyển hàng hóa. Cuối dây chuyển là các bao cát giúp cho hàng tiếp cận khoang tàu nhẹ nhàng, không gây cọ xát, va đập. Sáng kiến của ông ngay lập tức được áp dụng, cấp trên khen ngợi, ông được tặng bằng khen và suy tôn là chiến sĩ thi đua. Những năm tháng làm nhiệm vụ xây dựng đoàn tàu không số ông Lạng không thể quên được hình ảnh con tàu 235 đã đi vào lịch sử mà ông cùng đồng đội đã từng gắn bó. Đầu năm 1968, sau nhiều chuyến tàu chở hàng thành công vào miền Nam, ông Lạng nhận lệnh lên bờ đi học nâng cao trình độ. Phải xa con tàu 235, xa thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh, ông buồn lắm. Ông không ngờ lần chia tay

## Cựu chiến binh **Nguyễn Công Sáu**, xã Trung An, huyện Vũ Thư, nguyên cán bộ đoàn tàu không số



Tôi và anh **Đỗ Trọng Lạng** được chọn từ lính công binh sang lính hải quân để xây dựng đoàn tàu không số (sau này là Lữ đoàn 125 hải quân). Trong suốt 14 năm liên tục (từ năm 1961 cho đến ngày toàn thắng 30/4/1975) tôi liên tục phục vụ đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường đã tạo ra một hướng tiếp tế chiến lược hết sức quan trọng, đưa hàng trăm nghìn tấn vũ khí, hàng hóa vào chiến trường miền Nam mà tuyến vận tải chiến lược đường bộ không có khả năng vươn tới với một số lượng vũ khí còn lớn hơn cả số đưa vào bằng đường bộ trong cùng một thời gian.

## Cựu chiến binh, thương binh **Đình Công Thực**, thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, nguyên thuyền viên đoàn tàu không số



Có một điều khác biệt với các chiến sĩ không quân, lục quân "tìm địch mà đánh", nhiệm vụ của chúng tôi là tìm cách tránh địch để bảo vệ tàu và hàng hóa. Nguyên tắc tuyệt đối bí mật, tuyệt đối trung thành và không để địch phát hiện ra tuyến vận tải đặc biệt này. Mỗi tàu đều được cài sẵn những khối thuốc nổ lớn với các loại kíp nổ tức thì. Các thủy thủ đều được đơn vị tổ chức truy điệu trước khi khởi hành phòng khi bị địch phát hiện các chiến sĩ trên tàu sẽ tự kích nổ phá tàu và hy sinh. Chúng tôi chọn những lúc thời tiết xấu nhất rời bến, càng giông tố, bão bùng càng là lúc thuận lợi cho chúng tôi vì đó là lúc địch chủ quan nhất.

## Cựu chiến binh **Vũ Trọng Phụng**, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, nguyên sĩ quan Lữ đoàn 125, nguyên giảng viên Học viện Hải quân



Tôi là lớp người đi sau bác Lạng, bác Sáu, bác Thực của đoàn tàu không số, cảm nhận sâu sắc tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, mỗi chuyến tàu rời bến các thủy thủ không những phải đối mặt với bom đạn của địch mà còn phải đối mặt với bão tố, phong ba cả những lúc bệnh tật hiểm nghèo uy hiếp tính mạng.

ấy là lần cuối cùng ông nhìn thấy hình ảnh thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và con tàu. 11 giờ 30 phút ngày 27/2/1968, tàu 235 xuất phát chở vũ khí, hàng hóa vào bến Hòn Hèo (Khánh Hòa). Tối ngày 29/2, tàu đến ngang vùng biển Nha Trang và chuyển hướng vào bờ. Phát hiện ra tàu ta, địch lập tức huy động nhiều tàu chiến đến vùng biển Nha Trang với ý định bắt sống thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh khôn khéo điều khiển tàu 235 luôn lách qua đội hình tàu địch và đến được bến Ninh Phước lúc nửa đêm ngày 1/3. Trong màn đêm đen đặc, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh quyết định thực hiện phương án cho thả hàng xuống biển để mò vớt sau. Thả hàng xong, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cho tàu chạy ven bờ xuôi xuống bến Ninh Vân chừng độ mười hải lý nhằm mục đích giữ bí mật nơi thả vũ khí. Tàu địch đuổi theo nã đạn dữ dội rồi bật đèn pha, gọi máy bay đến thả pháo sáng và bắn rốc-kết vào tàu 235. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh đã lệnh cho các chiến sĩ rời tàu còn mình ở lại chiến

đấu đánh lạc hướng quân địch. Vòng vây của quân địch siết chặt hơn, thấy anh em đã rời xa con tàu, biết không thể thoát được, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh quyết định nổ bộc phá hủy tàu. Tiếng nổ vang trời, cột khói bốc cao, một phần thân tàu văng cả lên lưng chừng núi Bà Nam, xã Ninh Vân. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh đã anh dũng hy sinh cùng tàu 235.

Cứ nhằm ngày biển động, sóng to, gió lớn, thời tiết nguy hiểm thì những con tàu không số lại lạng lẹ nhờ neo rời bến. Chống chọi với bão tố, phong ba, biển động sóng lừng cao ngất trời như sóng hất tung, nhấn chìm tất cả, những trận chiến không cân sức với tàu địch, hứng chịu những trận mưa bom do máy bay Mỹ ném xuống, các chiến sĩ đoàn tàu không số "đầu đội trời chân không đạp đất" được ví như "kinh ngư của biển cả" đã chiến đấu gan dạ, quả cảm đến hơi thở cuối cùng, hóa thân giữa lòng biển cả bao la để bảo vệ an toàn cho những con tàu của đoàn tàu không số, dệt nên con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển.

Đi tìm nơi tận cùng của ký ức. Đó là nơi người chiến binh năm xưa không dễ gì quên. Những gì còn lại của chiến tranh, của lịch sử, những gì còn lại của ký ức sẽ mãi mãi còn lại.

Cái hiện thực của một thời người lính phải đối mặt không phải là cái vô thức. Nó luôn đặt cho mọi người phải suy ngẫm. Suy ngẫm để ý thức về một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến phi nghĩa mà người Mỹ đã gây ra và họ đã sử dụng những vũ khí này để giết người.

Ngày đó người chiến binh đây, ông chỉ biết ra trận là dần thân, là tiến đánh. Ông đã cùng đồng đội đuổi giặc ở Cheo Reo, đường 7 trong chiến dịch Tây Nguyên. Sau đó tiếp tục tiến đánh quân địch ở Xuân Lộc.

Xác chiếc máy bay ngày đó và xác chiếc máy bay tại khu bảo tàng đây cùng chung một số phận. Từ nước Mỹ sang đây rồi vĩnh viễn nằm lại ở đây.

Những con người từng đi qua cuộc chiến tranh, đi qua một thời bom đạn, họ hiểu hơn ai hết, để có được chiến thắng đập tan mưu đồ và phương tiện chiến tranh của quân xâm lược, người chiến sĩ đã anh dũng mưu trí đánh địch như thế nào.

Trên đường truy đuổi tàn quân tháo chạy, các ông tiếp tục bài binh bố trận. Thành lập đơn vị cấp quân đoàn, tăng cường sức mạnh cho những trận đánh tiếp theo.

Vượt hơn 600 cây số để tập kết nơi cửa ngõ Sài Gòn. Con đường phía trước hết sức ác liệt. Nhiều điểm địch co cụm, cản phá. Quân giải phóng xông lên vừa chiến đấu vừa củng cố lực lượng. Chiến sự hết sức cam go. Phạm Huy Nghệ, người trực tiếp tham gia cùng đơn vị đánh chiếm cầu Long Bình để đón Quân đoàn 2, sau đó trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho biết: Ấn ngữ cửa ngõ Sài Gòn, quyết liệt nhất là cuộc động binh ở thị xã Xuân

# Bức thông điệp lịch sử

■ *Ký sự của nhà văn* MINH CHUYỀN

## Kỳ 17: Mở toang cánh cửa thép Xuân Lộc



Xe tăng của Lữ đoàn 203 tiến vào Sài Gòn trên xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn.

Ảnh tư liệu

Lộc. Đây là cánh cửa thép. Nơi sư đoàn 18 quân lực Việt Nam cộng hòa cố thủ chống đỡ quyết liệt.

Lực lượng quân giải phóng đã tập hợp nhiều đơn vị tới Xuân Lộc với quyết tâm đập tan cánh cửa thép, một lá chắn cửa ngõ Sài Gòn, mở đường tiến về thành phố đánh chiếm các mục tiêu chiến lược.

Ông Hà Ngọc Vui cùng Sư đoàn 341 sau khi đánh chiếm Châu Thành trên đường 13 tiếp tục tiến quân đánh căn cứ Định Quán và căn cứ Long Khánh, tiến vào thị xã Xuân Lộc. Tại đây quân nguy chống trả quyết liệt, các ông bị kẹt trong vòng vây giữa thị xã.

Cho đến hôm nay Hà Ngọc Vui vẫn chưa quên cuộc phản

kích, phá vây chiếm lại căn cứ Xuân Lộc.

Cuộc chiến diễn ra căng thẳng hàng chục ngày đêm. Quân nguy quyết giữ, quân giải phóng quyết đánh, Sư 341 cùng Sư 7 và nhiều đơn vị khác của Quân đoàn 4 phối hợp tấn công vào hệ thống phòng ngự của sư đoàn 18 nguy.

Địch củng cố mở nhiều đợt phản kích. Quân giải phóng áp sát vòng vây. Chiếm Long Khánh, mở cánh cửa Xuân Lộc, một trận đánh vô cùng cam go. Ông Hà Ngọc Vui cho biết.

Tùng là cố vấn quân sự tại miền Nam Việt Nam, Wayne Lend cho rằng, cuộc chiến Xuân Lộc sở dĩ quân lực Việt Nam cộng hòa phải chiếm bằng mọi giá vì nếu để mất Xuân Lộc là

mất tất cả. Đây là phòng tuyến chặn đối phương đánh về Sài Gòn.

Tại đây lực lượng bố phòng chỉ có một sư đoàn. Đó là sai lầm. Trong khi quân tăng viện bị quân Bắc Việt tiêu diệt, không chế, không thể ứng cứu. Xuân Lộc đã không giữ được.

Ông Preeton Wool, cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam bình luận: Khi một bên tinh thần hoảng loạn, không có khả năng tác chiến thì họ bại trận là một điều không tránh khỏi. Xuân Lộc chỉ là cứ điểm cầm cự cho một chế độ mà Sài Gòn đang trong tuyệt vọng.

Người Mỹ lúc này đứng ngoài cuộc. Họ có muốn nhưng tay vào cũng không còn cơ hội. Quân đội Bắc Việt thắng thế, họ

sẽ tấn công để chấm dứt chiến tranh.

Những ngày cuối cùng, cuộc giao tranh giữa hai phía tại Xuân Lộc là những ngày đẫm máu. Sư đoàn 18 quân lực Việt Nam cộng hòa dồn mọi khả năng để chống đỡ. Chúng đổ quân bằng máy bay trực thăng, tăng cường hỏa lực tác chiến, xe quân sự từ các điểm lao ra bắn trả. Lực lượng quân giải phóng áp sát, bao vây, tấn công, chia cắt đội hình địch để tiêu diệt. Quân nguy phần lớn bỏ chạy về Đồng Nai cố thủ.

Những chiến binh tham gia trận đánh Xuân Lộc ngày ấy giờ đây không còn nhiều.

Vào thăm chiến trường miền Đông năm xưa ký ức trận đánh Xuân Lộc lại trào dâng.

Biết rằng sự ác liệt là đẫm máu, là thịt nát xương tan nhưng các chiến sĩ Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 đâu có quản ngại. Ở nơi chiến sự khốc liệt như thế này làm sao tránh khỏi hy sinh.

Cánh cửa thép Xuân Lộc không còn, các mũi tiến quân tiếp tục tiến vào đánh chiếm các căn cứ quan trọng của địch phía cửa ngõ Sài Gòn.

Con đường tới dinh Độc Lập, người chiến sĩ quân giải phóng phải đi mất gần 1/4 thế kỷ. Bốn mươi năm và lâu hơn nữa, nhân chứng của một cuộc chiến tranh có thể sẽ không còn. Ký ức về con đường giải phóng dân tộc và cái đích cuối cùng của ngày toàn thắng chắc đã mấy ai quên.

Cuối tháng 4/1975. Thế trận trên chiến trường nghiêng hẳn về phía quân giải phóng. Thời cơ đã đến. Kế hoạch tổng tấn công Sài Gòn được Bộ Chính trị phê duyệt. Trận đánh lịch sử này được mang tên Bác Hồ kính yêu: chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trên chặng đường dài truy đuổi quân địch, các binh đoàn giải quân giải phóng từ nhiều hướng tiến về phía Sài Gòn. Hướng Tây Nam Đoàn 232 cùng các đơn vị chủ lực thần tốc xông tới. Hướng Đông Quân đoàn 4 chặn đánh làm tan rã sư đoàn 14 bộ binh nguy. Các hướng khác quân giải phóng đồng loạt tiến lên.

Những người chiến binh đuổi giặc năm xưa trở về thăm đơn vị cũ, Sư đoàn 390 - đơn vị anh hùng. Sư đoàn đã từng làm nên những chiến công vang dội ở Quảng Trị, Khe Sanh tiếp tục tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Nguyên Chính ủy Trung đoàn 27 Triệu Hải, ông từng tham gia trong mũi thọc sâu của chiến dịch nhớ lại những ngày Trung đoàn thần tốc chiến đấu phá tan tuyến phòng thủ phía Bắc mở đường cho các đơn vị tiến quân áp sát Sài Gòn.

Đây là gia đình má Sáu Ngẫu, một cơ sở cách mạng ở Lái Thiêu. Trung đoàn 27 đã được má trao cho tám bản đồ để làm cơ sở tiến quân.

Trao tám bản đồ, má Sáu trao cả người con gái tên là Lê Thị Mỹ để lên xe tăng dẫn đường cho Trung đoàn 27 quân giải phóng tiến vào Sài Gòn.



Bộ binh cùng xe tăng ta tiến công giải phóng thị xã Xuân Lộc (tháng 4/1975).

Ảnh tư liệu

(còn nữa)

**HỢP THỦ BẠN ĐỌC**

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự - chính trị nổi bật, cộng tác viên Trương Tiết Cương đưa tin: Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); cộng tác viên Nguyễn Hương phản ánh: Huyện ủy Tiên Hải triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017.

Chủ đề kinh tế chủ yếu là thông tin về sản xuất nông nghiệp, các huyện Thái Thụy, Vũ Thư, Tiên Hải, xã Nam Hưng (Tiên Hải) chủ động phòng, trừ rầy và sâu bệnh hại lúa mùa. Cộng tác viên Trần Ngân gửi tin sâu kèm ảnh: "Hiệp hội Gia cầm và Trang trại tỉnh tìm giải pháp tiến bộ nhất để phát triển bền vững ngành chăn nuôi". Theo tin của cộng tác viên Phương Hiền: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thịnh tổ chức trao tặng lợn giống và phân bón cho các gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ đề quốc phòng - an ninh, cộng tác viên đưa tin: Bộ đội Biên phòng tỉnh bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, tuyên truyền viên năm

2017; cộng tác viên Cao Thu Hạnh có bài kèm ảnh minh họa: Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Chủ đề văn hóa - xã hội tuần này, ngoài thơ, tản văn, truyện ngắn của các cộng tác viên tình bạn, đáng chú ý có bài viết: "Ông Nguyễn Thế Thống - cán bộ tuyên giáo gương mẫu, nhiệt tình với công việc"; tản văn của Nguyễn Công Viễn "Hồn của sông Trà". Cộng tác viên Phạm Minh Đức gửi cộng tác 2 bài: 72 năm sau Cách mạng Tháng Tám, làng Đông Hòa ra đời và phát triển; bài nghiên cứu về danh nhân văn hóa Bùi Sĩ Tiêm (1690 - 1733), một người khảng khái, trọng nghĩa khí".

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!



**BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 29**  
**LỊCH THI ĐẤU CỦA U22 VIỆT NAM**

**BẢNG B**

VIỆT NAM	14/8/2017 - 16H30	TIMOR-LESTE
THÁI LAN	14/8/2017 - 16H30	CAMPUCHIA
INDONESIA	14/8/2017 - 20H45	PHILIPPINES
PHILIPPINES	16/8/2017 - 16H30	TIMOR-LESTE
VIỆT NAM	16/8/2017 - 16H30	CAMPUCHIA
THÁI LAN	16/8/2017 - 20H45	INDONESIA
INDONESIA	18/8/2017 - 16H30	TIMOR-LESTE
VIỆT NAM	18/8/2017 - 16H30	THÁI LAN
CAMPUCHIA	18/8/2017 - 20H45	PHILIPPINES
TIMOR-LESTE	21/8/2017 - 16H30	CAMPUCHIA
PHILIPPINES	21/8/2017 - 16H30	THÁI LAN
VIỆT NAM	21/8/2017 - 20H45	INDONESIA
VIỆT NAM	24/8/2017 - 16H30	PHILIPPINES
THÁI LAN	24/8/2017 - 16H30	TIMOR-LESTE
CAMPUCHIA	24/8/2017 - 20H45	INDONESIA

**ĐƯỢC NẤU THEO**  
**LUẬT BIA TINH DÒNG**  
**CỦA ĐỨC NĂM 1516**

**THÔNG BÁO MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA THIẾT KẾ KIẾN TRÚC**  
**Dự án Trung tâm thương mại TháiBinh Seed**

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) có kế hoạch đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm thương mại TháiBinh Seed" tại số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tên dự án: Trung tâm thương mại TháiBinh Seed.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.
- Địa điểm xây dựng: số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.
- Diện tích đất: 2.224,3m<sup>2</sup>.
- Mục tiêu của dự án: Đầu tư kinh doanh phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu khác; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tổ chức hội nghị, thuê văn phòng; giới thiệu, quảng bá các loại hàng hóa khác.
- Quy mô dự án: Xây dựng khu liên hoàn 9 tầng
- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2018.
- Tổng vốn đầu tư: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)
- Kế hoạch nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình và vốn vay ngân hàng.

- Nay ThaiBinh Seed trân trọng thông báo:
- Mời tất cả các đơn vị tư vấn và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện thời gian thì đăng ký tham gia phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm thương mại TháiBinh Seed.
  - Thời gian đăng ký của các tổ chức trong vòng 05 ngày kể từ 7h30' ngày 01/8/2017 kết thúc trước 16h30' ngày 05/8/2017, vào giờ hành chính.
    - Đơn vị nhận đăng ký: Phòng quản lý dự án
    - Địa chỉ: số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình
- \* Lưu ý:
- Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ qua số điện thoại Ông Đào Xuân Báu 0912.176.742
  - Người đến đăng ký phải có giấy giới thiệu của đại diện theo pháp luật của đơn vị và nộp kèm theo 01 bộ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm trong đó chứng minh đủ điều kiện lập thiết kế công trình dân dụng cấp II theo quy định của pháp luật.

**THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc  
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng  
Mở thưởng ngày 02 tháng 08 năm 2017  
Số trúng thưởng: **60280**

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể Quý khách hàng và chúc mừng Quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng - Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03 phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.